



ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

**เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์**

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองยาว มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก จำนวน ๑ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ ๕ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๐๙,๒๐๐.- บาท (-สามล้านหนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน-) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าบาทถ้วน)

/และเป็นคู่สัญญา...

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ
กองคลัง เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลโครงการ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน)
ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๓๓-๘๒๙๗ ต่อ ๒๔ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ก็ต่อเมื่อ
เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจาก กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือสำนักงบประมาณแล้ว และได้รับแจ้งใบอนุญาตเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง และได้รับใบอนุญาตเงินประจำงวด เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลสามารถ
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรจน์ สุขคำเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล